



ประกาศคณะกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

สภาการแพทย์แผนไทย

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ขั้นตอนที่ ๑ และ ๒

ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่คณะกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้กำหนดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสำหรับผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (รหัสการสอบ ๒๕๖๓-๒) โดยกำหนดสอบขั้นตอนที่ ๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และขั้นตอนที่ ๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ตึกออดุลยเดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร นั้น

คณะกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ขั้นตอนที่ ๑ และ ขั้นตอนที่ ๒ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่งแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เริ่มคลี่คลายแล้วก็ตาม คณะกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ยังคงต้องกำหนดให้ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และเข้มงวดกับการรักษาระยะห่างตลอดเวลาที่มาสอบ สำหรับการสอบขั้นตอนที่ ๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีการสอบข้อสอบ ๓ ฉบับ ฉบับที่ ๓ จะเป็นการสอบในช่วงบ่ายหลังหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันแล้ว หากให้ผู้เข้าสอบแยกย้ายกันไปรับประทานอาหารตามร้านที่อยู่ในและนอกสถานที่จัดสอบ ผู้เข้าสอบอาจไม่ได้รับความสะดวกและเสียเวลามาก ดังนั้นขอให้ผู้เข้าสอบที่ประสงค์จะรับประทานอาหารกลางวันได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มมาเอง โดยเป็นอาหารที่ไม่มีกลิ่น เช่น ขนมปัง แซนวิช ส่วนเครื่องดื่มขอให้ป็นน้ำเปล่า น้ำผลไม้ นม ที่ไม่ใส่น้ำแข็ง บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เปิดรับประทานได้สะดวกและรวดเร็ว เมื่อถึงเวลาพักเที่ยงจะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องสอบได้ ผู้เข้าสอบจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดและจัดทิ้งขยะให้เรียบร้อย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ เสนอ

(นายทวี เลหาพันธ์)

ประธานอนุกรรมการ

การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์